

## สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กับบทบาทที่เปลี่ยนแปลง

แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นสถาบันการแพทย์ระดับชาติที่มีภารกิจสำคัญในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับตติยภูมิแก่ผู้ป่วยและคนพิการ อีกทั้งยังมีบทบาทด้านวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรและองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขทั้งภายในประเทศและนานาชาติ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยและทรงสนับสนุนงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและคนพิการ เป็นผลให้ในปี พ.ศ. 2529 ได้มีพระราชดำริให้ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นสถานฟื้นฟูทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและคนพิการ ในเบื้องต้นมีหน่วยงานสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือ ได้แก่ มูลนิธิสายใจไทย, National Rehabilitation Centre for the Disabled (NRC) ประเทศญี่ปุ่น และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันวางแผนในการดำเนินการดังกล่าว จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการวางแผนก่อสร้างศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขึ้นที่ซอยบาราศนราดูร ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อศูนย์ว่า “ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ต่อมาทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ศูนย์ดังกล่าวจัดให้มีการบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจร ประกอบด้วย งานด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินทุนเริ่มแรกในการก่อตั้งมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “สธ” เป็นเครื่องหมายของมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และทรงประจำศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ซึ่งในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอำนวยการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

นับจากจุดตั้งต้นจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 25 ปีที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ มุ่งมั่นพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ในฐานะสถาบันระดับชาติ ซึ่งได้ถูกกำหนดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

- 1) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการและผู้ป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ
- 3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- 4) ให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ
- 5) เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่แพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งนับเป็นปีมหามงคล เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษาและครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ จึงได้ถือวาระสำคัญยิ่งนี้จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการและผู้ป่วยตลอดมา ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และทรงปาฐกถาพระราชทานเรื่อง “คนพิการ” ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “คนพิการ ไม่ใช่เป็นคนด้อยโอกาส คนที่น่าสงสารแต่อย่างเดียว แต่ควรมองเขาเป็นเพื่อนของเรา ถือว่าเป็นคนมีศักยภาพขั้นได้เหมือนเราช่วยเพื่อน จะทำให้เรามีความสุขในการทำงาน”

โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ พระราชประวัติ, พระราชกรณียกิจและพระมหากษัตริย์คุณที่มีต่อคนพิการ, พระราชปณิธานตามรอยพ่อ และการจัดแสดงการพัฒนาการ ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปเท้าเทียม เป็นต้น ซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ 25 ปีนี้ทางสถาบันตั้งปณิธาน จะเน้นการพัฒนาให้ครบวงจรทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด แก่ไขกระดูก กายอุปกรณ์ และการพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้ป่วยระดับประเทศ เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนา ศักยภาพของตนได้มากที่สุด



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถาพระราชทาน เรื่อง "คนพิการ" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ จาก "ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ" เป็น "สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ" ภายหลังได้นำความกราบบังคมทูลทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทแล้ว และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนชื่อสถาบัน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 บทบาทสำคัญของสถาบันภายใต้ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 นี้ มุ่งเน้นภารกิจทำให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการตลอดจนภารกิจศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

ผลการดำเนินงานของสถาบันตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุขปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ตามแผนมุ่งสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต โดยเร่งรัดพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลสำหรับประชากรที่มีความต้องการบริการรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการสำหรับคนพิการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สังกัดกรมการแพทย์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานพัฒนาจัดระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ ภายใต้แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ 1 โดยมีเป้าประสงค์สำคัญ คือ **"คนพิการและครอบครัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข"** โดยผ่านกระบวนการสำคัญ ได้แก่ 1) คนพิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 2) สถานพยาบาลของรัฐมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อเอื้อให้คนพิการสามารถเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลภาครัฐได้โดยสะดวก และ 3) ครอบครัว ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งกรมการแพทย์มีผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพคนพิการเพื่อให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง**

ดำเนินการกำกับและติดตามภายใต้ตัวชี้วัดกระทรวง ปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ ร้อยละของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพมีการดำเนินงานในการบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พื้นระยะวิกฤติ ผ่านเกณฑ์ระดับ (เป้าหมายร้อยละ 80) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับเขต และคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ 90 (เป้าหมายปี 2558) และครบร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด)

**ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมให้คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจสิทธิประโยชน์และเข้าถึงการดูแลสุขภาพ**

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ใน ส่วนภูมิภาค ควบคู่กับการออกหน่วยบริการทำกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเริ่มดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 หลังเกิดเหตุการณ์พิบัติในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

**ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก นวัตกรรมและข้อมูลข่าวสาร ในหน่วยบริการสุขภาพทั่วประเทศ**

ดำเนินการกำกับและติดตามภายใต้ตัวชี้วัดกระทรวง ปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ ร้อยละของสถานบริการ มีการปรับสภาพแวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ/ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (เป้าหมายร้อยละ 100) (ตัวชี้วัดระดับเขต) ปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้มี

โอกาสให้การสนับสนุนการพัฒนางานเวชกรรมฟื้นฟูภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง ได้มีการบรรยายความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการและระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและคนพิการให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ตลอดจนมุ่งเน้นการปรับสภาพแวดล้อม จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าใช้ได้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการอีกทางหนึ่ง ภายหลังการประชุมดังกล่าว กรมการแพทย์ ได้ส่งทีมเยี่ยมสำรวจ นำโดยแพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและคณะได้ลงเยี่ยมติดตาม ประเมินมาตรฐานขีดความสามารถในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และสภาพแวดล้อม รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะแก่เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ระหว่างการเยี่ยมชมติดตามกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทีมเยี่ยมจะประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางการพัฒนาที่สามารถปฏิบัติได้ในบริบทของสถานพยาบาล ทั้งด้านการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม และการพัฒนามาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เยี่ยมเยี่ยมมิตร เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน และพร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การจัดอบรม การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่จำเป็น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาแก่เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อาทิ หลักสูตรการประเมินและฝึกกสิณ การแก้ไขการพูดและการสื่อสาร พยาบาลฟื้นฟูสภาพ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาฟื้นฟูโดยองค์รวม ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน อันจะก่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นรุดันดาร สมดังปณิธานของกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

#### **ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม**

ดำเนินการกำกับและติดตามภายใต้ตัวชี้วัดกระทรวง ปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ ร้อยละ 80 คนพิการทุกประเภท มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ตัวชี้วัดระดับเขต) ผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา ได้แก่

- 1) งานวิจัยการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ 13 เขตบริการสุขภาพ โดยเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการใน 12 เขตและกทม. สำรวจคนพิการทุกประเภทความพิการจำนวนทั้งสิ้น 15,125 ราย ด้วยแบบ WHODAS 2.0 และ WHOQOL-BREF ของ WHO (อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูล ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยบูรพาและโรงพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี: ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ คาดว่าจะได้ข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการระดับชาติ ทุกประเภทความพิการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน

สำคัญในการนำมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป)

- 2) พัฒนาเครื่องมือสำรวจ การประเมินความพิการขององค์การอนามัยโลก (WHODAS2.0) โดยผ่านระบบสารสนเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

- 3) ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบันทึก ติดตามและส่งต่อผู้ป่วย/คนพิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

**ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพ ดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพคนพิการและป้องกันความพิการกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม**

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR Model) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรี และการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR) โดยหากคิหลายฝ่าย ทั้งนักวิชาการ คณาจารย์ พยาบาลชุมชน นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนคนพิการ

นอกจากนี้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและคนพิการแก่ประเทศภาคีสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ซึ่งมีทั้งกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การรับเป็นสถานศึกษาดูงานสำหรับพยาบาลฟื้นฟู นักกายอุปกรณ์ นักกายภาพบำบัด และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นในเนื้อหาการฝึกพูดและการกสิณ หลักสูตรพยาบาลฟื้นฟูระยะสั้น เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาแนวทางการร่วมมือในกลุ่มประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการผ่านกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ในประชาคมอาเซียน

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา บุคลากรของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการ งานวิชาการ และงานเชิงนโยบายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนพิการไทย เพื่อให้นักพิการและครอบครัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ทัดเทียมคนทั่วไป และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ก่อตั้งสถาบัน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่บทบาทการเป็นสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับชาติและสากลต่อไป

#### **25 ปี แห่งความหวังและศรัทธา สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูฯ มุ่งพัฒนางานฟื้นฟูในประเทศไทย**